

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI MỚI TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

BÙI THANH SƠN*

Ngày nhận bài: 23/04/2016; ngày sửa chữa: 10/05/2017; ngày duyệt đăng: 11/05/2017.

Abstract: Developing new ethics standards for people is required in building socialism as well as enhancing effectiveness of organizations, forces and social communities. This is more important for people's police, because this is an crucial armed force of the Communist Party of Vietnam, playing the key role in the cause of national security defense and social safety preservation.

Keywords: Necessity, new ethics standards, the People's police force.

Trong chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một con đường dài, khúc khuỷu, quanh co và không ít khó khăn, thử thách; để vượt qua con đường ấy cần phải có những con người mới (CNM) - con người cách mạng. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng bằng sức mạnh của những CNM và CNM cũng là mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: "Muốn xã hội chủ nghĩa, phải có người xã hội chủ nghĩa" [1; tr 296]. Lực lượng công an nhân dân (LLCAND) là bộ phận quan trọng và cốt yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trước yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước, tiến bước lên con đường chủ nghĩa xã hội, LLCAND cũng cần có những bước tiến để phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Do vậy, việc xây dựng CNM trong LLCAND mang tính tất yếu và cần có những tiêu chí phấn đấu, xây dựng hệ giá trị mang tính đặc trưng của mình. Trong bài viết này, tác giả đi vào tìm hiểu và phân tích những đặc trưng cơ bản của CNM trong LLCAND Việt Nam.

1. Một số nét về CNM xã hội chủ nghĩa

CNM xã hội chủ nghĩa (gọi tắt là CNM) là con người phát triển toàn diện, hài hòa, được hình thành và phát triển trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

CNM ở Việt Nam là con người được hình thành và phát triển trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mối quan hệ giữa sản phẩm và chủ thể gắn bó chặt chẽ với nhau trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. CNM Việt Nam mang đầy đủ đặc trưng của CNM nói chung và có những nét riêng phù hợp với đặc điểm của dân tộc, con người Việt Nam, phù hợp với đặc điểm và tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2. Những đặc trưng cơ bản của CNM trong LLCAND

- *Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân:* Đây là phẩm chất cơ bản trên hết của CNM trong LLCAND. Lòng trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc, sự tận tâm tận lực với lợi ích của nhân dân là phẩm chất hàng đầu của CNM trong LLCAND. CNM trong LLCAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có lí tưởng phấn đấu, lí tưởng nghề nghiệp đúng đắn, gắn bó với nghề nghiệp, sẵn sàng hi sinh vì công bằng xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân vững vàng kiên định vượt qua những khó khăn, không hoang mang dao động trước những thách thức, căm dỗ để bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, bảo vệ đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. CNM trong LLCAND luôn gương mẫu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đoàn kết, nhất trí, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, các cơ quan, ban, ngành liên quan và quần chúng nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đây vừa là phẩm chất chính trị, vừa là cơ sở nền tảng tư tưởng, vừa là tình cảm của CNM trong LLCAND, nó chi phối định hướng mọi hoạt động của người chiến sĩ công an.

Nội dung cơ bản đặc trưng này của CNM trong LLCAND biểu hiện tập trung ở lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của đất nước, với mục tiêu, lí tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết chiến đấu hi sinh vì

* Học viên cao học K26, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

mục tiêu, lí tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh với các thế lực chống đối và phá hoại Đảng, Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Đảng ta xác định: “Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu”. Trung thành với Đảng là phẩm chất tối cần thiết đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đối với lực lượng vũ trang. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù gặp khó khăn gian khổ, ác liệt trong chống thù trong, giặc ngoài, chống “diễn biến hòa bình”, hay trước những tác động của môi trường xã hội, của mặt trái của kinh tế thị trường, thì vẫn giữ vững lòng trung thành và sự kiên định, không dao động, ngả nghiêng.

- *Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư*: Đây là đặc trưng phản ánh phẩm chất đạo đức cơ bản của CNM trong LLCAND. Trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là: *Một là*, đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; *Hai là*, đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; *Ba là*, đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; *Bốn là*, đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; *Năm là*, đối với công việc, phải tận tụy; *Sáu là*, đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập thường xuyên, gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người cách mạng và quan hệ mật thiết với phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân”, cũng như các phẩm chất đặc trưng khác. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích là: *Cần* là cần cù siêng năng, tăng năng suất trong công việc. Nội dung này thể hiện cụ thể ở CNM trong LLCAND là sự tận tụy với công việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. *Kiệm* là tiết kiệm, tức là không lãng phí thời gian, của cải của mình và của dân. *Kiệm* thể hiện tập trung ở CNM trong LLCAND là hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội với chất lượng, hiệu quả cao nhất, ít hao phí nhất, không lãng phí. *Liêm* tức là không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của nhân dân. *Liêm* thể hiện tập trung ở CNM trong LLCAND là có ý thức cao trong bảo vệ lợi ích, tài sản của Nhà nước, tập thể, của công dân, không tham ô, tham nhũng. *Chính* là thẳng thắn, thấy điều phải dù nhỏ cũng phải làm, thấy trái dù nhỏ cũng phải tránh. *Chính* thể hiện tập trung ở CNM trong LLCAND là kiên quyết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ pháp luật,

không bao che những hành động tội phạm, vi phạm pháp luật.

Chí công vô tư là đem lòng chí công, vô tư mà đối với người, với việc; ham làm những việc ích nước, lợi dân, không ham địa vị công danh, phú quý. Chí công vô tư thể hiện tập trung ở CNM trong LLCAND là vì tập thể, vì đơn vị, vì lợi ích quốc gia dân tộc, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân mà đấu tranh; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chỉ lo thu vén cho bản thân và gia đình mình.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư hợp thành đặc trưng đạo đức cơ bản, làm cơ sở cho việc củng cố và phát triển những đặc trưng khác của CNM trong LLCAND. Trong tình hình hiện nay, CNM trong LLCAND phải có tinh thần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kế hoạch số 122/KH-BCA, ngày 10/5/2013 của Bộ Công an; gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện *Sáu điều Bác Hồ dạy*.

- *Thân ái, nhân văn, yêu thương con người; kính trọng, lễ phép với nhân dân, vì nhân dân phục vụ*: Ngay từ khi chính quyền cách mạng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ bản chất cách mạng của Công an nhân dân: “*Công an nhân dân hoàn toàn khác Công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân*” [2; tr 365]. Người nhấn mạnh: “*Mỗi người công an phải là một chiến sĩ... Tôi mong rằng toàn thể Công an sẽ cố gắng thi đua để lập công trong cuộc thắng lợi chung*” [2; tr 10].

LLCAND Việt Nam là công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Đây là đặc trưng cơ bản bảo đảm cho con người trong LLCAND hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chiến sĩ công an là những người hoạt động công khai, phương thức hoạt động là dựa vào pháp luật của Nhà nước, dựa vào nhân dân. Công việc hàng ngày của chiến sĩ công an có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền lợi của người dân, đến sinh mệnh chính trị, đến tính mạng và tài sản của người dân. Do vậy, CNM trong LLCAND phải có quan điểm quần chúng đúng đắn, kính trọng và lễ phép với nhân dân, ứng xử có văn hoá khi tiếp xúc với nhân dân, được nhân dân tin yêu, xứng đáng là người “đày tớ” trung thành của nhân dân.

Ngày nay, gắn bó chặt chẽ với nhân dân là tiêu chuẩn, là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động nghề

ngiệp của mỗi cán bộ chiến sĩ chiến sĩ Công an. Con người LLCAND phải có tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mỗi chiến sĩ công an nhân dân cần sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; vận động, thuyết phục nhân dân tham gia cách mạng, ủng hộ, giúp đỡ Công an; luôn giữ nghiêm kỉ luật trong quân hệ với nhân dân, “đi dân nhớ, ở dân thương”, “không đụng đến cái kim, sợi chỉ của nhân dân”... Những nội dung biểu hiện đó hình thành, phát triển trong thực tiễn hoạt động của con người trong LLCAND, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, làm cho dân tin tưởng, yêu mến Công an và cán bộ, chiến sĩ công an, là cội nguồn sức mạnh to lớn của Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Con người trong lực lượng Công an nhân dân còn phải có phẩm chất yêu thương đồng chí, đồng đội trên tinh thần tình cảm thương yêu giai cấp, cùng chung mục tiêu, lí tưởng chiến đấu; thương yêu gắn bó với nhau như anh em ruột thịt; “chia ngọt sẻ bùi”, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ.

- *Tận tụy trong công việc; tinh thông nghiệp vụ, có hiểu biết về nhiều lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, tâm lí:* Đây là một đặc trưng quan trọng của con người trong LLCAND. Do tính chất hoạt động nghề nghiệp của người cán bộ, chiến sĩ công an đòi hỏi phải tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc được giao. Công việc của cán bộ, chiến sĩ công an đòi hỏi phải khách quan, thận trọng, chính xác, tuân thủ theo quy trình pháp luật, tránh phạm phải những sai lầm. Đặc trưng quan trọng này biểu hiện ở chỗ: Nhận thức sâu sắc, đúng đắn nhiệm vụ được giao; có tinh thần, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kể cả phải hi sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ; luôn lạc quan, tin tưởng, không dao động, ngả nghiêng, bi quan, chán nản trước mọi khó khăn, thử thách, không thoái thác nhiệm vụ; nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. “Mỗi người công an phải là một chiến sĩ... Tôi mong rằng toàn thể công an sẽ cố gắng thi đua để lập công trong cuộc thắng lợi chung”.

CNM trong LLCAND là con người tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có hiểu biết về nhiều lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, tâm lí xã hội... Đây là điều kiện không thể thiếu trong phẩm chất của con người trong LLCAND. Điều đó đòi hỏi, cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tự tra dồi cho mình tri thức toàn diện và chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế;

nâng cao trình độ nghệ thuật, tâm lí xã hội, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, CNM trong LLCAND phải nắm vững luật pháp quốc tế, có trình độ tin học, ngoại ngữ và biết làm chủ những tiến bộ kĩ thuật mới nhất để phục vụ cho công tác của mình.

- *Có ý thức tổ chức kỉ luật tự giác, nghiêm minh:* Người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải có ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác, nghiêm minh; gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là đặc trưng rất quan trọng phản ánh tính đặc thù cao của CNM trong LLCAND; là sự phản ánh quan hệ giữa cá nhân và tổ chức, tổ chức và tổ chức, bộ phận và toàn thể. Nội dung cơ bản của phẩm chất này là sự nhận thức đúng đắn về kỉ luật của Công an nhân dân; chấp hành kỉ luật tự giác, nghiêm minh mọi lúc, mọi nơi, trên cơ sở giác ngộ mục tiêu, lí tưởng chiến đấu, nhiệm vụ của Công an nhân dân sâu sắc; triệt để chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của Công an, đơn vị, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, với tinh thần “quân lệnh như sơn”, hoàn thành mọi nhiệm vụ; nêu cao kỉ luật gắn với thực hiện và phát huy dân chủ. Điều đó thể hiện sự khác nhau căn bản giữa việc tự giác chấp hành kỉ luật của công an với kỉ luật hà khắc và việc cưỡng bức kỉ luật của đế quốc, thực dân.

Người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân là người thực thi pháp luật của Nhà nước để giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. Do vậy, trước hết chiến sĩ công an phải là người gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và thực thi pháp luật. Là người thực thi pháp luật của Nhà nước, chiến sĩ Công an nhân dân phải thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, không được chậm trễ, bao che cho những hành vi vi phạm. CNM trong LLCAND là con người luôn nêu cao tinh thần: muốn “uốn nắn” người khác, trước tiên phải tự “uốn nắn” mình, luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành pháp luật, chỉnh đốn tác phong nhất là khi thi hành công vụ trước các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan bảo vệ pháp luật, trước nhân dân, thực thi đúng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, không tùy tiện, bao che các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật. Khi giải quyết công việc, CNM trong LLCAND phải là con người thận trọng, biết tìm hiểu rõ nguyên nhân hoàn cảnh vi phạm, để có định lượng chính xác hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; nêu cao đạo đức công vụ. Trong giải quyết công

việc cụ thể hàng ngày, phải kết hợp giữa lí và tình, giữa pháp luật và đạo đức.

Là lực lượng vũ trang của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là lực lượng thường trực chiến đấu bất kể ngày đêm, sớm tối, những ngày lễ ngày nghỉ vụ việc xảy ra lại càng nhiều càng phức tạp. Vì vậy, CNM trong LLCAND phải có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật để hoàn thành nhiệm vụ trong bất kể tình huống nào. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang xây dựng LLCAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Vì vậy, đòi hỏi CNM trong LLCAND phải là con người nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh nội vụ và kỉ luật của Ngành, pháp luật Nhà nước, rèn cho mình tác phong oai nghiêm, chững chạc, lịch thiệp, nhanh nhẹn, chính quy, quân sự hoá trong tư thế lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân.

- Mưu trí, dũng cảm, có tinh thần tấn công tội phạm: Mưu trí, dũng cảm, có tinh thần tấn công tội phạm là đặc trưng quan trọng mang tính đặc thù cao của CNM trong LLCAND. Đối tượng đấu tranh của người chiến sĩ Công an nhân dân là bọn tội phạm xâm phạm về trật tự an toàn xã hội, các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Hoạt động của bọn tội phạm lúc tinh vi xảo quyệt, lúc trắng trợn chống đối quyết liệt lực lượng trong thực thi nhiệm vụ. Vì vậy, đòi hỏi người chiến sĩ Công an nhân dân phải mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với bọn tội phạm. Mưu trí, biết sử dụng, vận dụng linh hoạt, khôn khéo các phương thức đấu tranh phù hợp, hiệu quả để vừa bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia, sự ổn định và môi trường hòa bình; vừa làm phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, mọi hành động chống phá, xâm lấn, vi phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của đất nước. Khi gặp những diễn biến phức tạp, tình huống đột xuất, chủ động giải quyết tốt, không để bị động, lúng túng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nếu người chiến sĩ Công an nhân dân không dũng cảm đối mặt mà chao đảo, ngả nghiêng thì sẽ không lời được tội phạm ra trước pháp luật. Đây là yêu cầu quan trọng trong phẩm chất đặc trưng của CNM trong LLCAND.

Người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ dũng cảm, mà phải mưu trí, khôn khéo, có tinh thần tiến công trong đấu tranh với bọn tội phạm để tránh phải đổ máu hi sinh. Người chiến sĩ Công an nhân dân phải xây dựng cho mình ý thức tiến công và liên tục tiến công tội phạm để bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Nhận thức rõ kẻ thù, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng đối với cách mạng, cũng như trong từng trận đánh cụ thể; có ý chí quyết chiến quyết thắng,

quyết không lùi bước, không “sợ” bất cứ kẻ thù nào; biết thắng mọi kẻ thù của cách mạng, của dân tộc; quyết tâm chiến thắng kẻ thù bên trong: chủ nghĩa cá nhân, vô tổ chức, vô kỉ luật, bệnh công thần, kiêu ngạo, sợ khó khăn, gian khổ, thoái thác nhiệm vụ... nhất là trong giai đoạn hiện nay.

- Có thể lực khoẻ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Sức khoẻ là vốn quý đối với tất cả mọi người, điều này càng đúng và cần thiết đối với người Công an nhân dân. CNM trong LLCAND không những phải có sức khoẻ, mà còn phải có thể hình đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tính chất, đặc điểm nhiệm vụ. LLCAND là bộ mặt của quốc gia khi tiếp xúc với người nước ngoài nên phải có chiều cao, cân nặng, ngoại hình cân đối, khoẻ mạnh, để góp phần thể hiện uy quyền của một quốc gia, hình ảnh đất nước. Mặt khác là lực lượng thường trực chiến đấu, đòi hỏi người chiến sĩ Công an nhân dân phải có sức khoẻ dẻo dai mới di chuyển, ứng phó nhanh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của một lực lượng chiến đấu. Người chiến sĩ Công an nhân dân thường xuyên đấu tranh với tội phạm nên nếu có thể lực, sức khoẻ tốt đã uy hiếp được tội phạm, làm cho tội phạm khiếp sợ, không dám kháng cự. Là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, người chiến sĩ Công an nhân dân cần có hình thức ưa nhìn để dễ gây thiện cảm với người tiếp xúc, việc giải quyết công việc có nhiều thuận lợi. Đặc trưng quan trọng này của CNM trong LLCAND đòi hỏi người chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao, võ thuật để nâng cao sức khoẻ phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

* * *

Những phẩm chất của CNM trong LLCAND nêu trên là thể thống nhất, chúng quan hệ chặt chẽ với nhau trong bản chất, tạo nên đặc trưng của CNM trong LLCAND. Các đặc trưng đó luôn vận động, phát triển cùng với quá trình thực hiện nhiệm vụ và thể hiện sinh động trong công tác và cuộc sống hàng ngày của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; góp phần giúp người công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta. □

Tài liệu tham khảo

- [1] *Hồ Chí Minh toàn tập* (tập 9) (2000). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [2] *Hồ Chí Minh toàn tập* (tập 6) (2000). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [3] *Hồ Chí Minh toàn tập* (tập 8) (2000). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [5] Quốc hội (2005). *Luật An ninh quốc gia*.